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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 5/5)  
  
Speaking :  Items 1-3 
Direction :  Choose the best answer.  
1. Rose : It’s windy outside. So, .................... the window, please. 
 Violet : OK, mum. 
 1) break 2) open 3) clean 4) close   
2. Brandt : This present is for you, darling. 
 Christine : Oh! .................... , my sweetheart. 
 1) Thank you   2) Good 
 3) That’s good   4) You’re welcome  
3. Janet : This box is very heavy. Can you give me a hand? 
 Maxwell : ........................................ 
 1) Just a minute! I’m busy. 
 2) That’s box isn’t mine. 
 3) Sure. I’ll be glad to help. 
 4) Certainly. I’m looking for someone to help you. 
 
Grammar and Writing : Items 4-10 
Direction : Choose the alternative which best completes  

the sentence.  
4. The movie was so sad. It made me .................... . 
 1) cry   2) to cry 3) crying 4) on crying  
5. Give me two hundred baht, please. And I ................... you back. 
 1) pay  2) will pay 3) am paying 4) have paid  
6. Sam is a famous director. He .................... many films. 
 1) direct  2) directing 3) directed 4) has directed  
7. I ................... you for a long time. 
 1) don’t see   2) didn’t see 
 3) wasn’t seeing   4) haven’t seen  
8. She .................... her new colleague yet. 
 1) doesn’t meet 2) meet 3) hasn’t met 4) has met  
9. The price of those pencils .................... twenty baht. 
 1) have  2) has 3) are 4) is  
10. The hardworking student .................... a reward by the teacher. 
 1) was given 2) give 3) gives 4) are given 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) close 
   โรส : ขางนอกลมแรงเชียว ถาอยางนั้น ปดหนาตางใหหนอยลูก 
   ไวโอเล็ต : ไดเลยคะ แม 

 
 
 
 
 
 
 
  
   เพราะใชกริยาสัมพันธกับสถานการณ 
  1) break = แตก, หัก, พัง(ประตู/หนาตาง) 
  2) open = เปด 
  3) clean = ทําความสะอาด   
2. เฉลย 1) Thank you 
   บรันดท : ของขวัญชิ้นนี้สําหรับเธอจะ ที่รัก 
   คริสติน : โอ ขอบใจนะจะ ที่รัก 
   เปนคําพูดที่เหมาะจะกลาวเมื่อผูอื่นมอบสิ่งของใหแกตน 
  2) Good = ดี, ดีแลว ใชเปนคําชม 
  3) That’s good = ดี, ดีเลย ใชเปนคําชม และใชแสดงวาเห็นดวยกับ

คําพูดของผูอื่น 
  4) You’re welcome = ดวยความยินดี ใชตอบรับคําขอบคุณ  
3. เฉลย 3) Sure. I’ll be glad to help. 
   แจเนท : กลองใบนี้หนักมากเลย คุณชวยฉันยกหนอยไดไหม 
   แม็กซเวลล : ไดสิ ฉันยินดี(ที่จะ)ชวย 
   เปนประโยคที่เหมาะจะใชตอบรับประโยคขอรองไดอยางสุภาพ 
  1) Just a minute! I’m busy. = รอเดี๋ยว ฉันยุงอยู หากตองการ

ปฏิเสธคําขอรอง ควรเอยขึ้นวา I’m sorry. เสียกอน แลวชี้แจงเหตุผลวาทําไม
จึงทําตามที่รองขอไมได 

  2) That’s box isn’t mine. = กลองใบนั้นไมใชของฉัน ปฏิเสธคํา
ขอรองไดไมสมเหตุสมผล (และไมสุภาพเทาที่ควร) 

  4) Certainly. I’m looking for someone to help you. = ไดเลย 
เดี๋ยวฉันไปตามคนอื่นใหมาชวย มีใจความขัดแยงกัน ควรเลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง
กลาวคือ หากเห็นวาพอจะชวยได ใหตอบรับวา Certainly. แลวอาจกลาวประโยค
อื่นเสริมดวยก็ได แตหากเห็นวาเกินกําลังที่จะชวยไหว ก็ใชประโยคหลังได โดย
กลาวนําวา I’m sorry I can’t, but ... 

 หมายเหตุ to give somebody/someone a hand เปนสํานวน หมายถึง ชวยเหลือ
คนใดคนหนึ่ง เชนเดียวกับกริยา help  

4. เฉลย 1) cry 
   หนังเรื่องนี้เศรา มันทําใหฉันรองไห 
   ประโยคนี้ใช Past Simple Tense ซึ่งกริยาที่ตามหลัง make จะ

อยูในรูป bare infinitive ไมวากริยา make จะอยูในรูปกริยาชองใดก็ตาม (ใน
โจทยขอนี้ใชรูป made ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ make) โดยมีโครงสราง
การใช คือ made + Object + bare infinitive   

5. เฉลย 2) will pay 
   ฉันขอเงิน 200 บาทหนอย แลวเดี๋ยวฉันจะจายคืนใหคุณ 
   ใช Future Simple Tense แสดงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

มีโครงสรางประโยค คือ Subject + will/shall + V1 ในที่นี้ ใช will กับ
ประธาน I เพื่อแสดงเจตจํานงวาประธานจะทําเชนไรตอไป  

6. เฉลย 4) has directed 
   แซมเปนผูกํากับการแสดงที่มีชื่อเสียงมาก เขาไดกํากับภาพยนตร

มาแลวหลายเรื่อง 
   ประโยคหลังในโจทยขอนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อบงบอก

เหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและสืบเนื่องถึงในปจจุบัน โครงสรางประโยคคือ 
Subject + has/have + V3 ประธานของประโยคหลัง คือ He (เปนบุรุษสรรพ
นามที่นํามาแทน Sam ซึ่งเปนชื่อของผูชายที่กลาวถึงในประโยคแรก) เปน
เอกพจน บุรุษที่ 3 จึงใชรูปกริยาชวยเปน has วางไวหนากริยาหลัก คือ 
directed ซึ่งเปน Past Participle (รูปกริยาชองที่ 3) ของ direct  

7. เฉลย 4) haven’t seen 
   นานมากแลวที่ฉันไมไดเจอคุณ 
   ประโยคนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อบงบอกเหตุการณที่

เกิดขึ้นในอดีตและสืบเนื่องถึงในปจจุบัน สังเกตไดจากคําบอกเวลา คือ for a 
long time มีโครงสราง คือ Subject + has/have + Past Participle (V3) 
หากตองการทําประโยคใหเปนรูปปฏิเสธ จะใช not วางไวระหวาง has หรือ 
have (กริยาชวย) กับกริยาหลัก ประโยคนี้มีบุรุษสรรพนาม I เปนประธาน รูป
กริยาที่ใชสําหรับประโยคปฏิเสธใน Present Perfect Tense จึงเปน have 
not seen ซึ่งสามารถยอไดเปน haven’t seen  

8. เฉลย 3) hasn’t met 
   เธอยังไมพบเพื่อนรวมงานใหมของเธอเลย 
   นอกจาก Present Perfect Tense จะใชบงบอกเหตุการณที่

เกิดขึ้นในอดีตและสืบเนื่องถึงในปจจุบันแลว ยังสามารถใชบงบอกวาเหตุการณ
นั้นยังไมเคยเกิดขึ้นไดเชนกัน สังเกตไดจากคําวา yet ที่อยูทายประโยค แสดง
วาตองใชรูปประโยคปฏิเสธ ประธานของประโยคนี้ คือ She เปนสรรพนาม
เอกพจน บุรุษที่ 3 รูปกริยาที่ใชสําหรับประโยคปฏิเสธใน Present Perfect 
Tense จึงเปน has not met ซึ่งสามารถยอไดเปน hasn’t met  

9. เฉลย 4) is 
   ราคาของดินสอเหลานั้นคือ 20 บาท 
   เพราะประธานของประโยคนี้ คือ The price เปนเอกพจน ไมใช 

pencils สวน of those pencils เปนวลี (Phrase) ขยายประธาน และ Verb 
to be สามารถนํามาใชบอกราคาสิ่งของได จึงตองผัน Verb to be ให
สอดคลองกับพจนของประธาน ดังนั้น รูปกริยา be ที่เหมาะสมจะใชในประโยค
นี้จึงเปน is  

  1) have  
  2) has   
  3) are = เปน, อยู, คือ ใชกับคํานามพหูพจน และสรรพนาม You, 

We, They หากตองการใชรูปกริยานี้ ตองเปลี่ยนประธาน โดยใชประโยควา 
Those pencils are twenty baht. (ดินสอเหลานั้นราคา 20 บาท) จึงจะถูกตอง  

10. เฉลย 1) was given 
   นักเรียนที่ขยันถูกใหรางวัลโดยคุณครู 
   ประโยคนี้ใช Past Simple Tense ที่มีรูปแบบเปน Passive 

Voice (Verb to be + V3) เพื่อบงบอกวาประธานของประโยคเปนผูถูกกระทํา 
ประธานของประโยคนี้ คือ The hardworking student เปนคํานามเอกพจน 
รูปกริยาชองที่ 2 ของ Verb to be ที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 จึงเปน 
was แลวตามดวย given ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 3 ของ give 

 หมายเหตุ หากตองการใชรูปแบบ Active Voice อาจใชวา The teacher 
gave a reward to the hardworking student. หรือ The hardworking 
student received a reward from the teacher. ก็ได  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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= มี ผิด เพราะ Verb to have ไมใชบอกราคาสิ่งของ 


